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การพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 
ปาฐกถา…เปดมุมมองการบริการจัดการอยางมีสวนรวม ผานแนวคิดและประสบการณจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา)  

ไดแสดงความเห็นวา สิ่งที่ทุงสงกําลังพยายามทําอยูน้ี เปนสิ่ง
ที่ระดับนโยบายไดคิดมากอนแลว คือ รูปแบบสหการ โดยเขียนไวเปน
กฎหมายแตไมเคยปรากฏเปนรูปธรรม  ตอมาไดมีแนวคิดเรื่อง
ประชาคม ก็เรียนรูกันใหม  ซ่ึงสวนใหญมักทํากันแบบพิธีการ ให
ผานๆ ไป  โดยละเลยหัวใจสําคัญคือ อยูที่การเรียนรูระหวางกัน  

ความรวมมือที่ทุงสงดําเนินการอยู  นับไดวานอมนําแนวทาง
ตามพระราชดําริมาปฏิบัติ กลาวคือ การพัฒนาจะตองระเบิดจาก 
ขางใน ที่เริ่มจากคนในพื้นที่เห็นความสําคัญและมีความเปนเจาของ 
เปนการพึ่งตนเอง รวมทั้งมีภูมิทางสังคม มีการใชความรู ตนทุนทางสังคม การดําเนินงานเปนขั้น 
เปนตอน โดยเฉพาะการทําใหทุกคนเห็นปญหารวมกัน ศรัทธาและมุงม่ันแกปญหารวมกัน  

สําหรับบทบาทหนาที่ของ อปท. สามารถจําแนกออกได 3 ประเด็น คือ  
1) หนาที่ตามกฎหมาย (Legal Accountability) ซ่ึงกําหนดใหอปท.แตละรูปแบบปฏิบัติตาม   
2) หนาที่ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ทําใหบางครั้งตองเอาใจ

ประชาชนทุกเรื่อง จึงทําใหละเลยการพัฒนาที่ทําใหประชาชนเขมแข็งดําเนินการไดเอง จึง
เปนที่กลาวกันวา ยิ่งกระจายอํานาจ ประชาชนยิ่งออนแอ  

3) หนาที่ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability) เปนความรับผิดชอบขั้นสูงสุด 
เปนการมองไปขางหนา ไมคํานึงถึงขอบเขตการปกครอง เห็นประโยชนรวมกันเปนสําคัญ 

วันนี้ อปท.ในอําเภอทุงสงไดกาวหนามาถึงความรับผิดชอบทางสังคมแลว  ไดเร่ิมจากระเบิดจาก
ขางใน  และนําเอาแนวคิด “ภูมิสังคม” มาใช โดยเอาพื้นที่และความรูทองถิ่นเปนตัวตั้ง นอกจากนี้ ยังได
ผนวกความรูทางวิชาการดวย โดยนํานักวิชาการจากภายนอกเขามาสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวา มี 
“ภาคียุทธศาสตร” ที่จะนําไปสูวิธีการทํางานอยางเหมาะสม แลวเลิกคิดวาใครจะไดประโยชนมากกวากัน  

ความทาทายในการทํางานรวมกันแบบน้ี ไดแก NATO: No action, talk only คือ พูดแลวไมทํา 
สวน NIMBY: Not in my backyard คือ เห็นดวย แตอยามาเอามายุงกับบานของฉัน  ปญหาภัยพิบัติทาง
สังคม เปนเรื่องวิถีชีวิตของคนรุนใหม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิธีคิด   

ดังนั้น อยากใหผูบริหารทองถิ่น คิดวาตอง ทําการเมืองเพ่ือบานเมือง มิใช ทําการเมืองเพ่ือ
การเมืองตองใหความเทาเทยีมในการบริการสาธารณะแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
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สําหรับ สถาบันพระปกเกลา ก็ยินดีสนับสนุนในดานวิชาการ  และในฐานะที่มีสวนรวมในการราง
ประมวลกฎหมายทองถิ่น  ก็ไดกลาวถึงรูปแบบความรวมมือระหวางทองถิ่น การกระจายอํานาจให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ทั้งในรูปแบบสหการและองคการมหาชน   

 

ศ.ดร.สนิท อักษรแกว  (ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย)  

ไดแสดงมุมมองวา ความรวมมือของทุงสงในครั้งนี้ นับวา
นาชื่นชม  ซ่ึงสถาบันฯ ก็ตั้งใจที่จะเสริมการพัฒนาทุงสงใหสมบูรณ 
ในสิ่งที่ทุงสงตองการ  จึงไดมีเจาหนาที่เขามาทํางานอยางใกลชิด 
เพ่ือจะไดเขาใจทองถิ่นมากขึ้น โดยทําอยางไรใหเมืองทุงสงเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น  ทางสาบันฯ สามารถใหการสนับสนุนทางดาน
วิชาการ ทั้งในดานการศึกษาระบบสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่  
การหาแนวทางที่เหมาะสมใหทุงสงเปนเมืองนาอยูในอนาคตและเปน
เมืองที่พัฒนาอยางยั่งยืน และอยากใหม่ันใจวาทางสถาบันฯ มีความ
มุงม่ันและมีความจริงใจที่จะชวยชาวทุงสงในทุกๆ ดาน  

การพัฒนาที่ผานมา สวนใหญเปนการแกไขปญหาระยะสั้น และเฉพาะเรื่อง แตในประเทศที่
พัฒนาแลวจะมีการวางแผนลวงหนา 50-100 ป จึงอยากใหทุงสงคิดเผื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
คิดถึงพ้ืนที่โดยรอบดวย  อยางกรณีประเด็นสิ่งแวดลอม สวนใหญเปนเรื่องที่ไมมีพรหมแดน จัดการ
เฉพาะในเขตทองถิ่นตัวเองไมได เพราะเกี่ยวเนื่องกันหมด 

กรณีการพัฒนาอาวโตเกียว ประเทศญี่ปุน ที่มีอาณาเขตติดกับ 3 จังหวัด ก็เร่ิมจาการประชุม
รวมกันในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และทํากันตอเน่ืองมาเปน 10 ป แลว มีความกาวหนาตามลําดับ 
เพราะมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และติดตามกันเปนระยะๆ วาอะไรทําไปแลว อะไรที่ยังเปนปญหา 

 วิกฤตที่เกิดขึน้ในปจจุบันน้ันมีอยู 4 ดาน คือ 
- วิกฤตเิศรษฐกิจ  ซ่ึงตองคิดวาทําอยางไรใหทุงสงของเรามีเศรษฐกจิที่พอเพียงตาม 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- วิกฤตสิิ่งแวดลอม เปนเรือ่งที่สําคัญ จะเกี่ยวของกับหลายๆ เรื่องไมวาจะเปน นํ้าทวม 
จึงจะตองคิดใหเมืองทุงสงเกิดการอนุรักษทรัพยากรสิง่แวดลอมและธรรมชาต ิ

- วิกฤตสิังคม ทําอยางไรใหเกิดการผสมผสานอยางลงตวัทางสังคม ทัง้เรื่องความ
ปลอดภัย การศึกษา ความอยากจน 

- วิกฤตทิางการเมือง  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกิดในบานเมืองเรา และตองคํานึงวาไมวา วกิฤติ
ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงอยางไรทุงสงก็ยังตองยึดจุดมุงม่ันเหมือนเดิมตรงนี้ 

จากวิกฤติขางตน เราตองพรอมรับมือกับปญหาตางๆ  ดังแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวของเราทรงตรัสอยูเสมอวา การที่จะพัฒนาเมืองใดหรือเมืองทุงสงก็ตามจะตองคํานึงอยู มีอยู 2 
ธรรม คือ  
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1) ธรรมชาติ เราตองเขาใจธรรมชาติและระบบนิเวศของเมืองทุงสง ตั้งแตภูเขาถึงทะเล การ
วางแผนก็ตองมองภาพรวม ซ่ึงเปนการมองอยางนก และทํางานอยางหนอนที่ตองฝงตัวขาง
ใน  เพ่ือวางแผนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกมิติ 

2) ธรรมดา  การพัฒนาอยางธรรมดา ก็ไมตองทําอะไรที่ซับซอนมาก  หรือตองการการจัดการ
ที่มากเกินไป เพราะจะไมยั่งยืน   

การพัฒนาตองมีกติกา แบบแผน และการทํางานควรอาศัยหลักธรรม ซ่ึงกลาวไววาการทํางาน
ใหสําเร็จน้ัน ตองมี 3 จิต คือ จิตอาสา จิตสาธารณะ และ จิตประภัสสร (ทําแลวมีความสุข) และยัง
ไดยกตัวอยางคําพูดของ ศ.ดร.สิปนนท เกตุทัต ที่วา “อนาคตเริ่มตั้งแตวันวาน” หมายถึง ใหเร่ิม
ดําเนินการ อยางรีรอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




